



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก มติชน กรุงเทพธุรกิจ พิมพ์ไทย ไทยโพสต์ ข่าวสด</p> <p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ก้าวคนละก้าวเพื่อ11รพ.</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์ฯเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้นายอาทิตย์วาทย์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม และคณะ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะที่ ยอดบริจาคนั้น พุ่งถึงกว่า 186,000,000 บาท แล้ว และหากรวมเงินที่นายจิมมี ซาลา เศรษฐีใจบุญของจังหวัด นครศรีธรรมราช ก็จะทำให้ยอดบริจาคสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท ด้าน เซซุ้ สไมล์ บัฟฟาโล่ได้ขอร่วมวิ่งรับเงินบริจาค สมทบโครงการ โดยเปิดเผยว่าเขาจะวิ่งในส่วนที่ตูน ก้าวมาไม่ถึง ใน จ.ชลบุรี-ฉะเชิงเทราพร้อมเริ่มวิ่ง 1-5 ธ.ค.นี้ เพื่อ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9</p> <p>-ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 3 ที่ "ตูน บอดี้สแลม" พร้อมทีมวิ่งทำกิจกรรมโครงการ "ก้าวคนละก้าว" อยู่ในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช โดยเริ่มออกวิ่งตั้งแต่เวลา 05.30 น.ซึ่งในช่วงบ่าย เริ่มต้นวิ่งเวลา 13.00 น. โดยมีอาการบาดเจ็บ เนื่องจากช่วงเช้า ขณะที่ตูนวิ่งจากจุดเขตที่ 2 มายังเขตที่ 3 มีประชาชนมารอรับและร่วมบริจาคจำนวนมากจนแน่นขนัด วัด บางคนกระซอกแซกแซนตุนเพื่อมอบเงินพร้อมถ่ายภาพเซลฟี่ ที่ทีมงานจึงเข้าไปกั้นประชาชนออก พบว่าตูนมีอาการ บาดเจ็บที่แขนทั้งสองข้าง หลังและขา เนื่องมาจากการที่ตูนต้องใช้แขนทั้งสองข้างยื่นออกมารับบริจาคเงินจากประชาชน ตลอดระยะทางที่วิ่ง ทำให้เกิดอาการปวดแขน ในที่สุดจึงต้องรีบประคองตัวขึ้นรถบัสของ ทีมงาน เพื่อพักผ่อนและนวด บำบัดแขนของตูน จนหายเป็นปกติ ซึ่งใช้เวลา 2 ชม. ก่อนวิ่งไปจุดเขตที่ 3 เป็นเวลา 50 นาที ทั้งนี้ทีมงานจะเพิ่มความเข้มในการดูแลตูนระหว่างวิ่งมากยิ่งขึ้นเนื่องจากกลัวจะเกิดอาการบาดเจ็บอีก</p> <p>-ด้าน สสจ.สุราษฎร์ธานี ผู้ประสานโครงการก้าวคนละก้าวในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี แจ้งปรับกำหนดการวิ่งของตูน บอดี้สแลม และคณะ จากกำหนดเดิมวันที่ 13 พฤศจิกายน จะวิ่งเข้าสู่เขตพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี-หมวดการ ทางกาญจนดิษฐ์ และพักวิ่งในวันที่ 14 พฤศจิกายนนั้น โดยได้เลื่อนกำหนดการเวลา 04.30 น.วันที่ 14 พฤศจิกายน ออกจากวัดนิคมพัฒนาาราม อ.ลิซล จ.นครศรีธรรมราช มาตามถนนทางหลวงหมายเลข 401 นครศรีธรรมราช-สุ ราษฎร์ธานี วิ่งมาถึงปั้มน้ำมันซัสโก้ ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ เวลา 20.30 น. โดยแวะทำกิจกรรมที่โรงเรียนวัดเขาแก้ว ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ ส่วน วันที่ 15 พฤศจิกายน พักวิ่งเพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทาน ที่โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี</p> <p>สำหรับวันที่ 16 พฤศจิกายน เขามีตจะวิ่งจากปั้มน้ำมันซัสโก้ อ.กาญจนดิษฐ์ เข้ามายังตัวเมืองสุราษฎร์ธานี โดยใช้ เส้นทางถนนกาญจนวิถี-ตลาดใหม่ ไปยังจุดต้อนรับที่ว่าการ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิฑูรย์ จินโต ผวจ.สุ ราษฎร์ธานี และคณะ ร่วมต้อนรับ และวิ่งต่อไปยังสี่แยกท่ากูปลิ้วผ่านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี เข้าสู่ถนน ทางหลวงเอเชีย 41 ถึงหมวดการทางท่าฉาง อ.ท่าฉาง โดยจะทำกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านควนรา อ.ท่าฉาง และวันที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 04.30 น. ออกจากหมวดการทางท่าฉาง ใช้ถนนทางหลวงเอเชีย 41 วิ่งไปจุดที่พักริมทางเขต อ. ละแม จ.ชุมพร รวมระยะทางวิ่งในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี 276 กิโลเมตร คาดว่าใช้เวลาวิ่งรวมประมาณ 56 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชยวิฑูโฒ ผอ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มียอดจองเสื้อยืดสีเทา คอ กลม โครงการก้าวคนละก้าว เบตง-แม่สาย โดย "ตูน บอดี้สแลม" เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และออกแบบดีไซน์ 7 ไซซ์ หลังจากเปิดให้ผู้สนใจสั่งจองครั้งที่ 2 เนื่องจากเสื้อยืด 8,000 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท เปิดจำหน่ายรอบแรกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมามีผู้สนใจจำนวนมาก ทำให้ไม่เพียงพอกับความต้องการ ล่าสุดจากการเปิดจองมีผู้สนใจสั่งจองเสื้อ ยืดกว่า 25,000 ตัว ล่าสุดโรงพยาบาลบางสะพานจะมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้ "ตูน บอดี้สแลม" จากยอดเดิม 1 ล้านบาท และเพิ่มตามจำนวนยอดสั่งจองรอบที่ 2 รวมเป็น 3 ล้านบาท ในการวิ่งผ่าน อ.บางสะพาน ในวันที่ 22-23 พ.ย.นี้ และจากกระแสความต้องการเสื้อยืดอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโรงพยาบาลได้เปิดให้ผู้สนใจจองเสื้อยืด จนกว่าจะหมดโครงการวิ่งในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ จากนั้นจะนำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายเสื้อสมทบทุนในการวิ่งถึง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า บทบรรณาธิการ</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์กวน น้ำให้ใส</p>	<p>อ.แม่สาย จ.เชียงราย สำหรับกิจกรรมการต้อนรับต้อนรับ ในวันที่ 22 พ.ย. นี้ จะจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนชาว อ.บางสะพาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิ่งอย่างเต็มที่ และขอยืนยันว่าชาวบางสะพานจะมี "บิกเซอร์ไพรส์" ให้กับتونอย่างแน่นอน</p> <p>ด้าน นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าว การเตรียม จัดกิจกรรมรวมพลังชาวราชบุรี ร่วมก้าวไปกับตูน บอดี้สแลม ซึ่งตูนจะวิ่งเข้าพื้นที่ จ.ราชบุรี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน บริเวณแยกวงษ์มะนาว อ.ปากท่อ ถึงที่พักตัวเมืองราชบุรีเวลาประมาณ 20.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน จะพัก 1 วัน จากนั้นวันที่ 30 พฤศจิกายน จะเริ่มวิ่งออกจากโรงแรมที่พักเวลา 04.30 น. ไปตามถนนบายพาส แล้ววิ่งไปตามถนนเพชรเกษมเข้าสู่ จ.นครปฐมต่อไป ขณะนี้ จ.ราชบุรีได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในทุกรูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ห้างร้านองค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี บัญชีเลขที่ 737-0-11800-2 ชื่อบัญชี "ก้าวคนละก้าวรวมพลังชาวราชบุรี" และนอกจากนี้ ยังได้ผลิตเสื้อก้าวคนละก้าวรวมพลังชาวราชบุรี จำหน่ายตัวละ 300 บาท รายได้ทั้งหมดสมทบเข้าโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" ในนามของประชาชนชาวราชบุรีอีกด้วย</p> <p>นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัฒน์ ผอ.รพ.ราชบุรี เปิดเผยว่า โครงการนี้จะเพิ่มเติมให้โรงพยาบาลราชบุรี ที่จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถช่วยเหลือบริการรักษาคนไข้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีคนไข้เข้ามารักษาเป็นจำนวนมากแต่เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ กิจกรรมการครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะชาวราชบุรีได้มีส่วนร่วมไปกับตูน บอดี้ สแลม ในเส้นทางที่ตูนจะวิ่งผ่านในตอนบ่าย วันที่ 28 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ด้วย</p> <p>บทความ</p> <p>-กล่าวว่า การวิ่งเพื่อสังคมครั้งยิ่งใหญ่ของตูน บอดี้สแลม เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ดำเนินชีวิตในทางสร้างสรรค์ รู้จักการให้และเสียสละ และส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าประโยชน์ของการออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง ทั้งนี้ หากสังคมไทยมีคนที่ดี คิดดี พูดดี ทำดี กล้าเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่าง "ตูน บอดี้สแลม" และเศรษฐกิจบุญอย่าง จิมมี ชวาลา จำนวนมาก เชื่อได้เลยว่าประเทศไทยจะเป็นชาติที่แข็งแกร่งสงบสุขร่มเย็นสันติเป็นแดนแห่งยิ้มสยามอย่างแท้จริง และเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน</p> <p>-กล่าวว่า ถึงตอนนี้ คงไม่มีใครพิศเท่า พี่ตูน บอดี้สแลม เรื่องนี้ น่าจะเกินกว่าคำว่าผู้นำด้าน บริจาค แต่พี่ตูนตอนนี้ ผู้นำด้าน ทศนคติ เรื่องที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเป็นแบบนี้ได้ ก็เพราะในใจลึก ๆ ของคนไทยทุกคน ยังมีทัศนคติที่ดีอยากส่งเสริมคนที่ตนเองคิดว่าเขาเป็นคนดี ไม่ต้องถามแล้วว่าทำไปได้อะไร ถึงเวลาที่จะต้องถามกลับตัวเองว่า แล้วเราได้อะไรไปบ้าง ?</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>แนะนำชมพระเมรุมาเตรียมร่างกายให้พร้อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภาส การย์กวิวงศ์ ในฐานะโฆษก สธ. กล่าวว่า สธ. ได้จัดทีมแพทย์ดูแลผู้ที่เข้าชมนิทรรศการฯ และพระเมรุมาศอย่างต่อเนื่อง 10 พ.ย.ที่ผ่านมา มีเข้ารับบริการกว่า 1 หมื่นราย ส่วนใหญ่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม เตรียมร่มพัด ชุดกันฝน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัวให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ หากเจ็บป่วยไปรับบริการหน่วยปฐมพยาบาลที่อยู่ใกล้ได้ฟรี หรือ โทร. 1669 ได้ 24 ชม.</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ทวีช่อง 5, 7, 9, NBT, TNN24</p>	<p>ยานอนหลับชนิดใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 แถลงข่าว ตรวจพบยานอนหลับชนิดใหม่ "ยาอีทีโซแลม" ระบาดในไทย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบนสีส้ม ด้านหนึ่งมีตัวพิมพ์ "5" อีกด้านเป็นสัญลักษณ์ "4 แฉก พร้อมตัวพิมพ์ 028" บรรจุในแผงอะลูมิเนียมสีเงิน พลาสติกใสสีแดง แผงละ 10 เม็ด เตือนภัยสังคมอาจถูกนำไปใช้ใช้เป็นยาเสพติด ยาเสพติด กทมฯ จึงประสานการเฝ้าระวัง และปราบปรามไปยัง ปปส. สตช. และ อย. เพื่อพิจารณาบททวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>แนะนำหญิงตั้งครรภ์ปรับพฤติกรรมลดเสี่ยงเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลผู้เข้ารับบริการที่ รพ.ราชวิถี พบโรคเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดในหญิงตั้งครรภ์ โดยพบได้ร้อยละ 5-15 เกิดจาก รกสร้างฮอร์โมนต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ แต่ฮอร์โมนเหล่านี้มีผลทำให้ฮอร์โมนของมารดาเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินมากขึ้น จึงทำให้เกิดเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จะมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้นตามอายุครรภ์ ระยะหลังคลอดส่วนใหญ่ระดับน้ำตาลในเลือดจะกลับสู่ภาวะปกติ ถ้าติดตามผู้ป่วยไปนานๆ พบว่า มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานในอนาคต ร้อยละ 30-50 แต่สามารถป้องกันได้ ด้วยการควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ผู้จัดการออนไลน์	<p>แพทย์ขอชช.อย่ากลัวทำซีฟิอาร์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.สันต์ หัตถิรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีประชาชนทั่วไปไม่กล้าทำการกู้ชีพหรือซีฟิอาร์ เนื่องจากกลัวว่าจะทำให้ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเสียชีวิตหรือหมดโอกาสรอดชีวิต ว่า เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะความจริงแล้วเมื่อเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน คือหัวใจหยุดเต้น และหยุดหายใจ ก็ถือว่าเป็นผู้ตายแล้ว แต่หากช่วยทำการกู้ชีพก็ยังมีโอกาสรอดชีวิต ไม่ว่าจะทำถูกหรือผิดก็ดีกว่ารออยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร เพราะหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าตายแน่นอนอยู่แล้ว สมาคมเวชศาสตร์ฯ พยายามผลักดันให้กระทรวงศึกษาธิการ บรรจุเรื่องการกู้ชีพในหลักสูตรการเรียนการสอน ไม่ว่าจะป็นวิชาลูกเสือ เนตรนารี หรือวิชาพลศึกษาก็ตาม ซึ่งหากฝึกสอนกันตั้งแต่เด็ก ก็จะช่วยให้มีความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิตในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ และเมื่อมีการเรียนการสอนมากๆ เด็กสมัยใหม่มีความรู้มาก ๆ มีคนทำซีฟิอาร์เป็นมากยิ่งขึ้น โอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่นก็จะมีมากขึ้นด้วย</p>
ไทยโพสต์	<p>ความเคิบหน้าคดีหมอดิว</p> <p>-เสนอข่าว เมื่อวันที่ 13 พ.ย. พ่อ แม่และญาติพี่น้องของนายจิรัชญา คำพูน หรือน้อง แม็กกี้ สาวประเภทสอง วัย 22 ปี ชาวลำพูน ที่เสียชีวิตจากการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกที่ดิไวน์คลินิกเวชกรรม จ.ลำปาง พร้อมด้วยบรรดาสมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากการเข้าใช้บริการของคลินิกดังกล่าว ต่างพากันเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เขลางค์นคร จ.ลำปาง อีกครั้ง หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวนายธนชพงค์ จิตรธีรภิรมย์ หรือเบญ หรือดิว ซึ่งแอบอ้างเป็น นพ.จิรเดช เกตุรัตน์กุล หมอศัลยกรรม และนำตัวมาทำการสอบสวนที่ สภ. เขลางค์นคร ทางญาติของน้องแม็กกี้ ยังไม่ได้พบกับนายธนชพงค์ เนื่องจากยังสอบสวนไม่เสร็จ ญาติของน้องแม็กกี้ก็ต่างตั้งใจและไม่พอใจที่นายธนชพงค์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนระหว่างที่ถูกควบคุมตัวที่กองปราบปราม ว่าทางญาติเรียกร้องเงินชดเชยมากเกินไปจนตัวเองไม่มีจ่ายให้ และต้องหลบหนีมาเพื่อตั้งหลักและหาเงิน ญาติของน้องแม็กกี้ยืนยันว่า ค่าเสียหาย นายธนชพงค์เป็นผู้เสนอจ่ายให้ก่อนจำนวน 2 ล้านบาท โดยเสนอจ่ายเป็นเงินสด 3 แสนบาท แต่ทางญาติได้บอกว่า 3 แสนบาทไม่น่าจะพอ ขอเพิ่มเป็น 5 แสนบาท ซึ่งนายธนชพงค์ก็ยินยอม แต่ขอจ่ายก่อน 3 แสน อีก 2 แสนจะจ่ายภายใน 15 วัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านจะขอจ่ายเป็นงวดให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี 6 เดือน</p> <p>ด้าน พระอาจารย์ที่เป็นญาติของน้องแม็กกี้ได้สอบถามนายธนชพงค์ว่า แล้วที่เคยเสนอว่าจะช่วยเหลืออีกเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 20 ปี จะยังให้หรือไม่ นายธนชพงค์รับปากเองว่าจะให้เหมือนเดิมเพราะเป็นเงินจากประกัน ดังนั้นสิ่งที่นายธนชพงค์พูดไม่เป็นธรรมกับครอบครัวผู้ตาย จึงต้องขอพบและพูดคุยกันในเรื่องนี้ ไม่เช่นนั้นสังคมจะมองว่าครอบครัวเอาผู้ตายมาหากินได้</p>
เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ	<p>ไทยแชมป์อุบัติเหตุทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผอ.ศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลก กล่าวแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยปี 2016 ว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 และ 3 ใน 4 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย เป็นช่วงวัยรุ่นและวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี เป็นที่น่ากังวลว่าจะมีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น และมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก สำหรับ 6 อันดับที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ หนองบัวลำภู ชลบุรี จันทบุรี นครนายก และปราจีนบุรี</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ในขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ และอาหาร เข้าสู่ที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณากรอบยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยปัญหาหลักของอุตสาหกรรมนี้ อยู่ที่ติดปัญหากฎหมายผังเมือง ที่ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ เข้าไปตั้งในพื้นที่ที่มีผลผลิตอ้อยไม่ได้ และกฎระเบียบต่างๆอีกมาก ซึ่งอุตสาหกรรมชีวภาพส่วนใหญ่จะมีแหล่งวัตถุดิบที่มีผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะอ้อยกระจายในจังหวัดต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกพื้นที่ระยองเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ผ่านมามีการลงทุนน้อย จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้กฎหมายที่เป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อุปสรรคต่างๆ”</p> <p>ทั้งนี้ แผนส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ไบโอฟาร์มาซูติคอล ไบโอเคมีคอล และไบโอเอ็นเนอร์ยี ซึ่งกลุ่มไบโอฟาร์มาซูติคอล เป็นกลุ่มที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศมากที่สุด และเป็นกลุ่มที่ผลิตได้ยากสุดเช่นกัน ซึ่งในแผนการส่งเสริมจะต้องสร้างศูนย์ทดสอบยา รวมทั้งจะต้องแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาของ อย.</p> <p>ส่วนกลุ่มไบโอเคมีคอล จะมีทั้งมาตรการเพิ่มความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพ โดยผู้ประกอบการที่ใช้พลาสติกชีวภาพสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 300% เป็นต้น ขณะที่ไบโอเอ็นเนอร์ยี จะยังคงรูปแบบการส่งเสริมตามเดิม แต่อาจจะต้องมาพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะมีรถยนต์ไฟฟ้า</p> <p>สำหรับอุตสาหกรรมอาหารจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ อาหารที่บริโภคภายในประเทศ และอาหารเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ โดยในกลุ่มอาหารที่บริโภคภายในประเทศ จะเน้นในกลุ่มอาหารพร้อมปรุง ที่จะมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย</p>
เดลินิวส์	<p>ในกรุงเทพฯ โนม์เป็น 'เอ็ดส์' ลดลง</p> <p>-เสนอข่าว เนื่องจากรายงานในวันที่ 1 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (WorldAIDS Day) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ดำเนินการรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพื่อยุติปัญหาเอดส์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 นี้มีคำขวัญว่า “Right to Health สิทธิสุขภาพปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จะจัดโครงการรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพื่อยุติปัญหาเอดส์ โดย กทม.ยังเปิดให้ตรวจหาเชื้อฟรีที่ศูนย์สาธารณสุขทั้ง 68 แห่งอีกด้วย ทั้งนี้ข้อมูลจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ พ.ศ. 2527-31 ต.ค. 2560 พบว่าจำนวนผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเอดส์สะสม 47,576 ราย ยังมีชีวิตอยู่ 37,450 ราย เสียชีวิต 10,126 ราย ผู้ป่วยเอดส์</p> <p>ส่วนใหญ่พบเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยจำนวนผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เป็นรายใหม่ซึ่งได้รับรายงานตั้งแต่เดือนม.ค.-ต.ค. 2560 พบว่าผู้ป่วยระดับสูงมี 1 เขตคือ เขตดินแดง มีผู้ป่วยเอดส์มากที่สุด 41 ราย ทั้งนี้ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2554 พบผู้ป่วยเอดส์ลดลงอย่างต่อเนื่อง</p>
เว็บไซต์ hfocus.org	<p>ลิงค์ไปร้อพโหลดข้อมูลเข้าฐานข้อมูลผู้ป่วยแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขลิงค์ไปร้อพจ้อบคังคับคลินิกขนาดเล็กจนถึง รพ.ขนาดใหญ่ต้องอัปโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (National Electronic Health Record, NEHR) เพื่อเก็บรวบรวมประวัติสุขภาพทั้งหมดของผู้ป่วย รวมถึงการพบแพทย์ที่คลินิกเอกชน ยาสำหรับโรคเรื้อรัง ตลอดจนข้อมูลด้านโรคมุมิแพ่และประวัติการได้รับวัคซีน ปัจจุบันข้อมูลในระบบรวบรวมจากสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนภาคเอกชนเพียงร้อยละ 3 ที่เข้าร่วมระบบดังกล่าว ผู้ที่สนับสนุนข้อมูลภายในเดือนมิถุนายน 2562 จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงระบบ โดยทางการได้จัดสรรงบประมาณ 20 ล้านบาทแล้วไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch